

(สำเนา)

ที่ ๑๖๕๐/๒๕๕๕

กรมสรรพากร

๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕

เรื่อง การนำส่งเงินรายได้ของฝ่ายที่ดิน

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด (ทุกจังหวัด)

ด้วยกรมบัญชีกลางได้แจ้งและนำส่งหนังสือของกระทรวงมหาดไทย ถึงกระทรวงการคลังว่า การนำเงินรายได้เกี่ยวกับที่ดินที่จัดเก็บทางอาเภอและ กิ่งอำเภอส่งสมทบ ซึ่งเป็นเงินผลประโยชน์คนไทยแยกใบนำส่ง (แบบ ร.ค.๕) เป็นราย ไรของกรมที่ดินโดยเฉาะไม่รวมกับกรมมหาดไทย สมทบซึ่งอาจบางแห่งขาดของ โยอย่างรายยังมีใครรับค่าส่งจากกระทรวงการคลังในปีปฏิทิน ณพื้นที่เกิดของที่ดิน ความกล่าวนี้ เนื่องจากกรรนำส่ง เงินนี้แต่เดิมเจ้าหน้าที่ส่งงานเขียนตราอาเภอ โดยนำส่งสมทบไปรวมไปกับใบนำส่ง (แบบ ร.ค.๕) ของแผนกเขตไทย นับตั้ง กกรมที่ดินได้ส่งวางระเบียบให้เจ้าหน้าที่แผนกที่ดินอาเภอนำส่งสมทบผู้ใดโดยกรโดย ไรใบนำส่งแบบ ร.ค.๕ เป็นการปฏิบัติที่แตกต่างไปจากเดิม จึงเกิดข้อข้องใจ จึงขอให้กรมสรรพากร ส่งวางทางกรรนำในเรื่องนี้เพื่อสมทบผู้ใดโดยปฏิบัติเป็น ระเบียบเดียวกัน

กรมสรรพากรได้พิจารณาแล้ว เมื่อเงินรายได้เกี่ยวกับที่ดินที่จัดเก็บ ทางอาเภอและกิ่งอำเภอแยกเป็นเงินรายได้ของกรมที่ดินโดยกรแล้ว กรรนำส่ง เงินตามกล่าวกรรนำโดยแยกใบนำส่งเป็นทางจากของแผนกเขตไทย เพื่อสะดวก ในการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายไม่ปะปนกัน ส่วนใบนำส่งเงินนั้น ในชั้นต้นเมื่อ กรมที่ดินยังไม่พร้อมที่จะจัดทวใบนำส่งโดยเฉาะขึ้นใช้ให้ทันทองที่ใด ก็อนุโมให้ โยแบบ ร.ค.๕ ใบนำส่งเงินผลประโยชน์ระหว่างมหาดไทยกับสรรพากรไปกลาง กอนได้ ฉะนั้น จึงขอท่านได้โปรดส่งเจ้าหน้าที่สรรพากร-อาเภอและกิ่งอำเภอทาง ๆ ให้ถือปฏิบัติดังต่อไปนี้ คือ

๑. เมื่อเจ้าหน้าที่แผนกที่ดินอาเภอหรือกิ่งอาเภอนั้น ขอเบิกแบบ ร.ค.๕ เพื่อใช้ในการนำส่งเงินรายได้ ก็จ่ายให้รวมไปใช้ได้เท่าที่จำเป็น โดย ปฏิบัติตามวิธีการขอเบิกจ่ายแบบเงินและให้แก่ขอความในแบบ ร.ค.๕ ซึ่งมีคำว่า "มหาดไทย" เป็น "ที่ดิน" เสียทุกแห่ง
๒. กรรนำเงินลงบัญชีและจ่ายนำส่งคลังปฏิบัติไปตามระเบียบ ว่าด้วยกรรนำเงินรายได้กรมที่ดินที่จัดเก็บทางอาเภอและกิ่งอาเภอนั้นซึ่งกรรนำ สรรพากรที่ ๑๖๓๐/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ และที่ ๒๐๐๔/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕

๓. การเก็บรักษาแบบ ร.ค.๑ ที่ฝ่ายที่ดินนำส่ง ให้ปฏิบัติท่านเอง
เกี่ยวกับกรเก็บรักษาแบบ ร.ค.๑ ที่ฝ่ายหมวดไทยในนางสงโทยอนุโสม.

ขอแสดงความนับถืออย่างสูง

ทิวดี สุตะบุตร

(นายทิวดี สุตะบุตร)

อธิบดีกรมสำรวจ

สำเนาอันตกของ

T. S. M. W.

H/

ต.คก